



TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 287

ngày 31 tháng 12 năm 2000

Tờ báo hàng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Dũng Hành

*Dũng hành tự thức quý như sinh,
Giải tỏa phiền ưu sửa chính mình,
Tinh Trời lớn rộng ban qui hội,
Khai thông trí tuệ hưởng thanh bình.*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 29-10-00 đến 04-11-00

Copyright © 2000 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Trường kỳ tu học thì phải làm sao?
- 2) Người tu mưu lợi riêng có hữu ích gì không?
- 3) Thanh giới có gì lạ không?
- 4) Tại sao sung sướng lại cảm thấy thanh nhẹ?
- 5) Ngũ tạng của con người bít bùng làm sao hiểu được nhiều chuyện?
- 6) Hướng tâm đồng nhứt có hữu ích không?
- 7) Tình thâm của bạn đạo có vô cùng hay không?

<p>1) Atlantic city ngày 29 tháng 10 năm 2000 <i>Hỏi: Trường kỳ tu học thì phải làm sao?</i> Đáp: Thưa, trường kỳ tu học thì phải thanh tịnh và nhịn nhục</p> <p style="text-align: center;">Kệ:</p> <p><i>Khó khổ gian lao phải quyết tâm Thực hành chất phát chẳng sai lầm Qui nguyên giếng mối không giao động Nhớ tưởng Trời cao học hỏi thâm</i></p>	<p>2) Atlantic city ngày 30 tháng 10 năm 2000 <i>Hỏi: Người tu mưu lợi riêng có hữu ích gì không?</i> Đáp: Thưa, người tu mưu lợi sẽ tạo sự tham dâm.</p> <p style="text-align: center;">Kệ:</p> <p><i>Lợi dụng thiêng liêng tạo giấc mơ Tham dâm động loạn rất mù mờ Chẳng còn lý trí mình mãi tiến Tạo nạn tham dâm tự tôn thờ</i></p>
<p>3) Atlantic city ngày 31 tháng 10 năm 2000 <i>Hỏi: Thanh giới có gì lạ không?</i> Đáp: Thưa, nền tảng văn minh của mặt đất đều trụ ở thanh giới. Càng được đến đó, càng hiểu nhiều chuyện từ không mà hình thành.</p> <p style="text-align: center;">Kệ</p> <p><i>Cảm thông chẳng có phân dò Phát triển tâm linh chẳng lần mò Cảm thức điều lành qui một mối Văn minh rõ rệt chẳng quanh co</i></p>	<p>4) Atlantic city ngày 1 tháng 11 năm 2000 <i>Hỏi: Tại sao sung sướng lại cảm thấy thanh nhẹ?</i> Đáp: Thưa, sự sáng khoái thanh nhẹ, mọi việc đều qui không.</p> <p style="text-align: center;">Kệ:</p> <p><i>Chuyển diễn giao thông rất nhẹ nhàng Bình tâm học hỏi hiểu tâm can Qui y chánh tiến chẳng lo phiền Thương yêu tha thứ chẳng bàng hoàng.</i></p>
<p>5) Atlantic city ngày 2 tháng 11 năm 2000 <i>Hỏi: Ngũ tạng của con người bí bùa làm sao hiểu được nhiều chuyện?</i> Đáp: Thưa, ngũ tạng của con người bí bùa nhưng hơi thở liên hệ với nguyên khí của càn khôn vũ trụ, cho nên thông cảm được nhiều việc từ bên trong cho đến bên ngoài.</p> <p style="text-align: center;">Kệ:</p> <p><i>Nguyên khí tràn đầy khắp nơi nơi Xuyên qua các giới chuyển thành lời Nói năng sống động trong Trời Đất Giải tỏa phiền ưu tự thức lời</i></p>	<p>6) Philadelphia, ngày 3 tháng 11 năm 2000 <i>Hỏi: Hướng tâm đồng nhất có hữu ích không?</i> Đáp: Thưa, hướng tâm đồng nhất, tình thương sống động trong xây dựng cho chung.</p> <p style="text-align: center;">Kệ:</p> <p><i>Qui nguyên thanh tịnh trí phân hòa Giải tỏa si mê tự thiết tha Đường đạo phân minh tình giao cảm Pháp giới tâm linh tự cảm hòa</i></p>
<p>7) Philadelphia ngày 4 tháng 11 năm 2000 <i>Hỏi: Tình thâm của bạn đạo có vô cùng hay không?</i> Đáp: Thưa, tình thương của bạn đạo là vô cùng tận, lúc nào cũng quý thương nhau.</p> <p style="text-align: center;">Kệ:</p> <p><i>Tình thâm phát triển diễn chung tàu Đời đạo song tu rất nhiệm mầu Học hỏi vô cùng rõ trước sau Giao cảm tình người sống đổi trao</i></p>	

THƯ TỪ LAI VĂNG

TP HCM, ngày 17.11.2000

Kính thưa ông Tám,

Con tên là V M T, con bắt đầu thực hành PLVVKHHBPP từ ngày 14.03.97 do ba con là ông P.L hướng dẫn. Thoạt đầu, ba con chỉ dự định cho con thực hành Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển và Pháp Luân Chiếu Minh trong thời gian 3 tháng.

Con Soi Hồn từ 15 đến 20 phút, sau đó làm Pháp Luân Thường Chuyển 6 hơi. Ba con khuyên con nên cố gắng thở Pháp Luân Thường Chuyển cho thật dài hơi, càng dài càng tốt và thở ra cho thật sát bụng của mỗi hơi thở. Con cố gắng thở Pháp Luân Thường Chuyển trong khoảng thời gian 10 ngày đầu và 6 hơi của con được 15 phút, rồi đến 30 phút, kể đến là 45 phút cho 6 hơi. Con không biết thế nào là thở thông nên khi ba con hỏi “lúc này thở Pháp luân ra sao?” Thì con có trình bày lại như đã viết ở trên.

Ba con bảo thở như vậy là thở thông rồi, nhưng để cho chắc, ba con bảo con bây giờ thở 3 hơi thôi, 2 hơi đầu hít vô và thở ra vừa ngộp còn hơi thứ 3 thì hít vô thở ra tối đa.

Trong thời gian con thở 6 hơi điển rút rất mạnh bộ đầu căng thẳng, lúc Soi Hồn cũng vậy, đau nhức ê ẩm cả đầu, có lúc đang làm Pháp Luân Thường Chuyển con thấy ánh sáng ngũ sắc, có khi còn thấy cảnh nữa.

Sau khi nghe lời ba con thở 3 hơi, lần đầu tiên được 30 phút, rồi 40 phút, tới 50 phút, thấy có tiến bộ rõ rệt ba con bảo chỉ hít một hơi xem được bao nhiêu phút, thế là con hít được một hơi được 30 phút, 40 phút, 50 phút, 60 phút rồi 75 phút,. Tuy số giờ tăng không đều nhưng đối với con rất quý, vì khi làm Pháp luân Thường Chuyển là con tính từng giờ, từng phút, từng giây, đôi khi con cũng tự hào đôi chút vì hôm nay con đạt được kết quả tốt hơn hôm qua. Từ lúc bắt đầu thực hành Pháp Lý đến lúc hít vô thông con chỉ mất có 15 ngày, hiện tại con hít vô một hơi được 1 giờ

- Ngày 10.04.97 con cảm thấy bộ đầu có vẻ khác thường, rất đau nhức ê ẩm chưa bao giờ có, nhưng con vẫn cố gắng trấn tĩnh mình để tiếp tục hành pháp. Sáng dậy con cảm thấy trong người rất tỉnh táo và sáng khoái nhưng trong đầu vẫn còn đau âm ỉ.

- Ngày 11.04.97 vào lúc 11 giờ trưa con bắt đầu ngồi và ra lệnh pháp luân hít vô, lập tức tất cả những điển trong bản thể con chạy rần rần tập trung ở bộ đầu. Lúc đó con càng hít càng nhẹ, điển càng rút mạnh, đỉnh đầu con lúc ấy đau nhói, giống như có một lỗ hồng ngay trên đầu, bị một vật gì đó hút lên bên trên, con để ý xem thì thấy nó cứ đi thẳng chẳng biết là đi đâu. Khi con ở trên đó nhìn xuống thì hơi ôi nấy giờ đã đi quá xa, giống như con đang ở trên sân thượng của một nhà cao tầng vậy.

- Ngày 12.04.97 con ngồi thở thì có cảm giác giống như hôm trước, nhưng hôm nay có hiện tượng kỳ lạ hơn là ở giữa 2 chân mày có cái gì đó cứ động đập mãi không ngừng trong suốt quá trình ngồi thở.

- Ngày 13.04.97 hôm nay con thở được 1 giờ 10', có hiện tượng khai mở tam đệ nhãn, luân xa ở sau lưng xoay chuyển, bốn đường Bàn Quang Kinh lần lượt khai mở, nó xuất phát ngang thắt lưng quần chạy thẳng lên vai.

- Hà Đào Thành. Sau những giờ học Anh Văn mệt mỏi và căng thẳng, con thường đọc Kinh điển để tìm thấy sự thanh thản nhẹ nhàng trong chính bản thân mình.

- Ngày 06.05.97 con thở Phấp Luân không còn cảm giác hít vô hay thở ra nữa, giống như ngừng thở vậy, không biết có đúng không?

Thưa ông Tám, đó là tất cả những gì con đạt được trong quá trình tu học, nhưng sau khi con bước vào Đại Học thì con có quá nhiều vấn đề để giải quyết như là bài vở ở trường, ở nhà Và vì thế con có những hơi xao lãng trong việc tu học.

Đôi khi con rất buồn vì nếu như tập trung vào việc học thì đường tu đi xuống và ngược lại. Mặc dù con cũng thấu hiểu được câu nói: “đời đạo song tu” nhưng để thực hiện được lý tưởng ấy thì đối với con không phải là một điều dễ dàng. Lúc này con đang lâm vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan” mong ông Tám khai tâm giúp con. Hiện nay con đang theo học ngành Quản Trị Kinh Doanh (năm thứ 2) và con cũng không biết mình có đủ dũng khí và nghị lực để đi hết quãng đường học vấn này không cũng như từng bước gạt hái được những thành công trên con đường tu học không? Kính mong Ông Tám chỉ lối cho con.

Cuối thư con kính chúc Ông Tám được dồi dào sức khỏe và luôn sống mãi với chúng con để chúng con luôn được sưởi ấm bởi tình thương và ánh sáng của Người.

Con. MT

Atlantic city, ngày 28 tháng 11 năm 2000

MT,

Ông Tám vui nhận được thư của con cho hay mỗi cơ thể đều khác nhau. Con được khai mở theo cấu trúc của chính con. Vậy con nên tiếp tục hành theo nguyên khí của Trời Đất mà tu. Con sẽ thông minh và sáng suốt thêm lên. Qui nguyên khí giếng mối của càn khôn vũ trụ mà tu, mọi trạng thái cũng sẽ qui về một mối. Chúc con vui tiến.

*Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Vĩ Kiên*

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho chị Trịnh Thị Thanh Giang, là vợ của bạn đạo Nguyễn Hữu Dũng, sinh ngày 03/10/1953 vừa từ trần tại Sydney lúc 11 giờ sáng ngày 23/12/2000, được siêu thăng tịnh độ.

Hội Ái Hữu Vô Vi Sydney



